

คนกรุงเข็ง'ฝนตก-ถนนพัง' จักทม.คุมสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

ประชาชนไว้อ รพม.ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำไรพื้นที่สัญจร-ถนนพัง กทม.หวั่นฝนตกยิ่งวิกฤต நடเจ้าของโครงการถกแก้ปัญหา 2 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายประสาร พิทักษ์วารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กทม. จะเชิญผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ถนนทรุดตัวจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนเจริญสินทวงศ์ และถนนเพชรเกษม ร้องเรียนเข้ามามากกว่าได้รับผลกระทบด้านการสัญจรจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อีก



ประสาร พิทักษ์วารัตน์

ทั้งขณะนี้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ เกรงว่าทั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ต้องเปิดพื้นผิวจราจรและฝนที่ตกจะส่งผลกระทบต่อการค้าชีวิตของประชาชน

ขณะที่นายสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือที่จะเข้าพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออก ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี ล่าสุด สำนักงานเขตกลุ่มโซนตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

อาทิ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การสร้างสะพานไม้ แจกถุงยังชีพ กระสอบทราย เป็นต้น

"ขณะนี้ กทม.ได้ซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแล้วหลายเส้นทาง อาทิ ถนนสังฆประชาอนุสรณ์ เชื่อมต่อถนนฉลองกรุง ถนนเลียบบคลองลำมดตะนอย ตั้งแต่ถนนร่วมพัฒนาไปถึงการเคหะฉลองกรุง และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงถนนยังพัธนา จากถนนผดุงพันธ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ ให้เป็นถนนลาดยางมะตอยจากเดิมที่เป็นถนนดินลูกรัง รวมระยะทาง 10 กิโลเมตรงบประมาณ 66 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน จะเสร็จประมาณกลางปี 2557 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน" นายวสันต์กล่าว

ด้านนายอดิศักดิ์ ชันดี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม.กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่อยู่นอกคันกั้นน้ำได้อย่างถาวร มีวิธีการเดียวคือ ต้องเร่งสูบน้ำออกให้แห้งโดยเร็ว โดยระบายออกไปยัง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่รับพิศอบของกรมชลประทาน ล่าสุด กทม.จึงได้ประสานงานในเรื่องนี้ด้วย